



# Chương Trình Bảo Tồn Rùa Châu Á Tổ Chức Indo-Myanmar Conservation



Indo-Myanmar  
Conservation

Bảo Vệ Hôm Nay Để Thấy Ngày Mai

*Liên Tục Cập Nhật*

Để theo dõi các thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam, vui lòng truy cập vào website của chúng tôi: <https://asianturtleprogram.org>

## Làm giàu sinh cảnh hai hồ Đồng Mô và Xuân Khanh thông qua việc thả các loài cá bản địa trong năm 2020



17/08/2021

Nguyễn Tài Thắng (ATP/IMC)

(Hà Nội) – Vào tháng Năm và tháng Sáu năm 2020, **Chi cục Thủy sản Hà Nội** đã tiến hành thả các loài cá bản địa vào hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh, với sự giúp đỡ của **Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á** (ATP) thuộc tổ chức **Indo Myanmar Conservation** (IMC) và người dân địa phương. Hoạt động thường niên này được thực hiện nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản và cải thiện môi trường sống cho loài **Giải Swinhoe** (*Rafetus swinhoei*) cực kỳ quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng hiện đang sinh sống tại các hồ này. Hoạt động này là một sự kiện cộng đồng lớn hàng năm, với sự tham gia của chính quyền các xã Kim Sơn và Xuân Sơn, cũng như ngư dân địa phương có sinh kế phụ thuộc vào các loài cá.

Ông Nguyễn Văn Hải, một ngư dân đã đánh bắt cá 20 năm trên hồ, cho biết: “Trong hai năm qua, sản lượng cá trên hồ đã bắt đầu tăng trở lại, mang lại thu nhập ổn định hơn cho ngư dân. Một số loài cá bản địa đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng”

Thả cá là một trong số chuỗi các hoạt động do **Chi cục Thủy sản** thực hiện nhằm bảo tồn loài **Giải Swinhoe** (*Rafetus swinhoei*) ở hồ Đồng Mô và Xuân Khanh. Trước đó, tất cả ngư dân đã tham gia một khóa đào tạo về bảo tồn loài và nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, các kiến thức pháp luật của việc bảo tồn động vật hoang dã và khai thác thủy sản bền vững cũng đã truyền đạt tới các ngư dân tại đây.



Ông Nguyễn Tài Thắng - Quản lý dự án Rafetus, thả cá tại hồ Đồng Mô  
Ảnh: Phạm Như Quỳnh (ATP/IMC)



Ông Tạ Văn Sơn - Giám đốc chi cục thủy sản Hà Nội và ông Nguyễn Khắc Bình, phó chủ tịch xã Xuân Sơn, thả cá tại hồ Xuân Khanh. Ảnh: Nguyễn Tài Thắng (ATP/IMC)



Các loài cá bản địa được chuẩn bị để thả xuống hồ. Ảnh: Nguyễn Tài Thắng (ATP/IMC)

**Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:**

**Asian Turtle Program - Indo-Myanmar Conservation**

Phòng 1806, Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

PO Box 46 - Hanoi International Post Office

Tel: +84 (0) 24 7302 8389

Email: [info@asianturtleprogram.org](mailto:info@asianturtleprogram.org)

Website: [www.asianturtleprogram.org](http://www.asianturtleprogram.org)

Facebook: [www.facebook.com/AsianTurtleProgram](http://www.facebook.com/AsianTurtleProgram)